

หนังสือนาฮุม

ทำความเข้าใจพระคัมภีร์
(อธิบายข้อพระคัมภีร์แบบเบ๊ปติสอิสสระ)

โดย ดร. เดวิด เอช. ซอเรนสัน

นอร์ธสตาร์ มินิสตรีส์
(พันธกิจของคริสตจักรเบ๊ปติสนอร์ธสตาร์)

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

ดิวอี้, มินเนโซต้า 55811

218-726-0209

ปรับปรุงครั้งที่สอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2007

นอร์ธสตาร์ มินิสตรีส์

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

คิวลัธ, มินเนโซต้า 55811

มิชชันนารีชาวอเมริกันควรติดต่อ ดร. เดวิด ซอเรนสัน

เพื่อขออนุญาตก่อนใช้เนื้อหาอธิบายข้อพระคัมภีร์นี้

davidsorenson@juno.com

หนังสือนาฮูม

บทนำสู่หนังสือนาฮูม: หนังสือคำพยากรณ์ของนาฮูมมีหัวข้อหลักเพียงเรื่องเดียว: การทำลายนครนินะเวห์ นินะเวห์เป็นนครหลวงแห่งอัสซีเรียและจะว่าไปแล้วก็เป็นตัวแทนของจักรวรรดิอัสซีเรียและการล่มสลายของมันที่จะเกิดขึ้น (โดยบาบิโลนและมีเดียอีกประมาณหนึ่งร้อยปีต่อมา) ช่วงเวลาที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น ไม่ปรากฏชัดเจนโดยผู้อธิบายพระคัมภีร์หลายท่านเสนอแนะว่าเป็นเวลาดั้งแต่สมัยของเฮเซคียาห์ (713 ก่อนค.ศ.?) จนถึงสมัยของโยสิยาห์ (613 ก่อนค.ศ.?) อย่างไรก็ตาม อันแรกน่าจะใช่มากที่สุด หนังสือเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นประมาณสมัยของการรุกรานของอัสซีเรียที่กระทำต่อยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มตามที่มีบันทึกไว้ใน 2 พงศกัศตรีย์ 18-19 จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้อาจเพื่อหนุนใจเยรูซาเล็มที่ถูกปิดล้อมให้มั่นใจเรื่องการถูกทำลายในท้ายที่สุดของนินะเวห์

ภาพรวมของนาฮูม 1: ขณะที่คำพยากรณ์ของนาฮูมเริ่มต้นขึ้น ผู้พยากรณ์ท่านนี้ก็นำเสนอ (1) ฤทธิ์เดชและการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าในข้อ 1-8 จากนั้น (2) การถูกคว่ำอันเลื่องไม่ไ้ของอัสซีเรียในข้อ 9-15

นสม 1:1 ภาระเกี่ยวข้องกับนครนินะเวห์ หนังสือเรื่องนิมิตของนาฮูมชาวเมืองเอลโฮซ หนังสือนาฮูมเริ่มต้นโดยการประกาศภาระของนาฮูม คำที่แปลเช่นนั้น (มีชชา) มีความหมายว่า ‘สิ่งที่มีน้ำหนักรวม’ – อะไรบางอย่างที่ ‘หนัก’ และมีแรงโน้มถ่วง กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเป็นเรื่องสำคัญ เราทราบน้อยมากเกี่ยวกับนาฮูม แต่ชื่อ คาเปอรนาอูม ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่มีความหมายตรงตัวว่า ‘หมู่บ้านของนาฮูม’ และน่าจะหมายถึงผู้พยากรณ์ท่านนี้ซึ่งเคยอยู่ที่นั่น เอลโฮซเห็นได้ชัดว่าเป็นเมืองเล็กๆ ในแคว้นกาลิลีซึ่งเป็นบ้านเกิดของนาฮูม ชื่อนาฮูมหมายถึง ‘การปลอบประโลมใจ’ หรือ ‘การให้กำลังใจ’ นั่นดูเหมือนว่าเป็นสาระสำคัญของหนังสือ

เล่มนี้ที่มีชื่อนั้น: เพื่อปลอบประโลมใจยูดาห์และเยรูซาเล็ม ภาระของนาฮูมจริงๆ แล้วก็คือว่า พระเจ้ากำลังจะทรงพิพากษานีเนเวห์และอัสซีเรียผู้เป็นศัตรูของยูดาห์ ด้วยการเกริ่นนำสั้นๆ นั้น ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงเข้าสู่เรื่องที่เขาจะกล่าว

นสม 1:2

พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ผู้ทรงหวงแหนและทรงแก้แค้น

พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาห์จะทรงแก้แค้นศัตรูของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ปัจเจกมิตรของพระองค์ พระเจ้าทรงหวงแหนประชาชนของพระองค์และจะทรงทำการแก้แค้นคนเหล่านั้นที่รังควานพวกเขา (พึงระลึกว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะอวยพรคนเหล่านั้นที่อวยพรเชื้อสายของอับราฮัมและแห่งสาปคนเหล่านั้นที่แห่งสาปพวกเขา) นอกจากนี้เราก็คงหวงแหนคนเหล่านั้นที่เรารัก เช่น คู่สมรสหรือบุตร คำที่แปลว่า **แก้แค้น (นาคัม)** มีความหมายด้วยว่า ‘ล้างแค้น’ หรือ ‘ทำการแก้แค้น’ จึงสังเกตว่าผู้พยากรณ์ท่านนี้กล่าวซ้ำคำประกาศของเขาที่ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้น” อันที่จริงคำที่แปลว่า **ทรงแก้แค้น** ก็เป็นคำฮีบรูเดียวกัน ดังนั้น ด้วยการกล่าวซ้ำสามครั้งนาฮูมจึงประกาศว่าพระเจ้าจะทรงแก้แค้นบรรดาศัตรูของพระองค์ – พวกศัตรูของประชาชนของพระองค์ อันที่จริงพระองค์ได้ทรงสงวนพระพิโรธไว้ให้พวกเขา ดังที่หมายเหตุไว้ในข้อ 1 จุดสนใจของการแก้แค้นและพระพิโรธของพระเจ้านี้มีต่อเนิเนเวห์ผู้ซึ่งได้ทำให้อิสราเอลบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสและเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือยูดาห์

นสม 1:3

พระเยโฮวาห์ทรงกริ้วซ้ำ ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระองค์จะไม่

ทรงงดโทษคนชั่วเลย พระมรรคาของพระเยโฮวาห์อยู่ในลมหมุนและพายุ และเมฆเป็นผนังแห่งพระบาทของพระองค์ ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงเริ่มต้นเนื้อหาส่วนหนึ่งอันน่าทึ่ง โดยพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า (1) พระองค์ทรงกริ้วซ้ำ แม้พระเจ้าจะทรงแก้แค้นเหล่าศัตรูของพระองค์ พระองค์ก็ทรงกริ้วซ้ำ แน่ทีเดียว “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริ้วซ้ำ และบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริง... ผู้ทรงสำแดงความเมตตาต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุ ผู้ทรงโปรดยกโทษความชั่วช้า การละเมิด และบาปของเขาเสีย” (อพยพ 34:6-7) แต่ขณะเดียวกัน (2) พระเจ้าจะไม่ทรงงดโทษคนชั่วเลย วลี

ที่ว่า “ไม่ทรงจดโทษคนชั่วเลย” มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่ทรงตัดสินให้พ้นโทษ’ หรือปฏิบัติราวกับเป็นผู้บริสุทธิ์

คำที่แปลว่า **จดโทษ** (นาคาร์) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่ถูกลงโทษ’ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนชั่วไม่ถูกลงโทษ! การประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนของพระสัญญานี้คือ ต่อนีนะเวห์ แต่พระสัญญานี้ย่อมหมายถึงความชั่วทั้งสิ้นด้วย ไม่ช้าก็เร็วพระเจ้าจะทรงพิพากษาบรรดาคนบาป (3) พระเจ้าทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น พระองค์ทรงมีพระมรรคาของพระองค์อยู่ในอำนาจแห่งธรรมชาติ นอกจากนี้ (4) ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็มากเสียจนหมู่เมฆเป็นผงคลีใต้พระบาทของพระองค์ พระองค์ทรงเป็น “ผู้ทรงดำเนินไปบนปีกของลม” (เพลงสดุดี 104:3)

นสรม 1:4-5 พระองค์ทรงห้ามทะเล ทรงกระทำให้น้ำแห้ง ทรงให้แม่น้ำทั้งหลายแห้งไป ภูเขาและการเมลก็เหี่ยว และดอกไม้ของเลบานอนก็เหี่ยวไป ผู้พยากรณ์ท่านนี้กล่าวถึงการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทำ เช่น การแยกทะเลแดงและแม่น้ำจอร์แดน แม้ภูเขาและการเมลขึ้นชื่อในเรื่องความเขียวชอุ่มของพวกมันเพราะฝนที่ตกอย่างอุดม พระเยโฮวาห์พระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงสามารถและได้ส่งความแห้งแล้งมายังพื้นที่เหล่านี้ในบางโอกาส จงระลึกถึงเอลียาห์บนภูเขาการเมล ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชที่จะทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ แม้กระทั่งกับลมฟ้าอากาศก็ตาม

5 ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ภูเขาก็ตันสะเทือนและเนินเขาก็ละลายไป แผ่นดินก็ริสร้างต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ ทั้งโลกและสิ่งสารพัดที่อาศัยอยู่ในโลกด้วย แน่แน่นอนว่าอ้างอิงถึงตอนที่ภูเขาซีนายตั้งตระหง่านและมีควันโขมง (อพยพ 19:18 และผู้วินิจฉัย 5:5) นาซุมกล่าวถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพิ่มเติม นอกจากนี้การสถิตอยู่ของพระเจ้าในฐานะไฟที่เผาผลาญก็สามารถทำให้ทั้งโลกลุกไหม้ได้หากพระองค์ทรงเลือกที่จะทำเช่นนั้น

นสรม 1:6 คังนั้นผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงร้องออกมาว่า ใครจะต้านทาน พระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทนต่อความร้อนแรงแห่งความกริ้วของพระองค์ได้ พระพิโรธของพระองค์พุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ลากลูกเหวี่ยงลง เมื่อเปรียบฤทธิ์เดชและ

พระพิโรธของพระเจ้าว่าเป็นเหมือนกับภูเขาไฟที่นำกลัว นาฮูมจึงถามว่า ใครจะยืนอยู่พระพักตร์
พระองค์ได้ คำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว ไม่มีผู้ใดยืนอยู่ต่อหน้าพระพิโรธของพระเจ้าได้!

นสรม 1:7 พระเยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก
พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่วางใจในพระองค์ กระนั้นตรงข้ามกับฤทธิ์เดชและพระพิโรธของพระเจ้าที่
ถูกให้รายละเอียดไว้ข้างบน นาฮูมก็พรรณนาถึงพระเมตตาและความประเสริฐของพระเจ้า
พระองค์ทรงประเสริฐ! พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยสำหรับความช่วยเหลือในวันยากลำบาก ยิ่งกว่า
นั้นพระเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักคนของพระองค์เอง
พระองค์ทรงสัญญาแล้วว่า จะอวยพรคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ ดูเพลงสดุดี 2:12, 34:78,
40:4 และ 84:12 พระสัญญาเหล่านั้นยังคงอยู่จนทุกวันนี้

นสรม 1:8 แต่พระองค์จะทรงกระทำให้สถานที่แห่งนั้นสิ้นสุดลงด้วยน้ำท่วม
ที่ไหลท่วมทัน และความมืดจะไล่ตามศัตรูทั้งหลายของพระองค์ไป หลังจากพักชั่วคราวเพื่อขอ
พระเกียรติพระเจ้าแห่งอิสราเอล คราวนี้ นาฮูมกลับมาแย้งหัวข้อหลักของตน: การพิพากษาที่มีต่อ
นินะเวห์ แม้จะมีพระเมตตาและความประเสริฐของพระเจ้าแก่คนเหล่านั้นที่วางใจพระองค์
พระพิโรธของพระเจ้าก็จะถูกเทลงบนนินะเวห์เหมือนน้ำท่วมที่ทำลาย พระเจ้าจะทรงทำให้
สถานที่แห่งนั้นสิ้นสุดลงอย่างราบคาบในไม่ช้า ความมืดแห่งการพิพากษาจะไล่ตามพวกศัตรู
ของพระเจ้าและประชาชนของพระองค์ไป การล่มสลายจริงๆของนินะเวห์เห็นได้ชัดว่าได้รับ
ความช่วยเหลือจากการที่นครนี้ถูกน้ำท่วม ดู นาฮูม 2:6

นสรม 1:9-10 เจ้าคิดอุบายอันใดต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงกระทำให้สิ้น
ไปอย่างเด็ดขาด ความทุกข์ยากจะไม่โผล่ขึ้นเป็นคำรบสอง คราวนี้ผู้พยากรณ์ท่านนี้อยู่ก็พูดกับ
นินะเวห์ (และอัสซีเรีย) เขาถามพวกเขาอย่างกระซิบว่า พวกเขาคิดอุบายอันใดต่อองค์พระผู้เป็น
เจ้าและประชาชนของพระองค์ โดยไม่คาดหวังคำตอบ นาฮูมประกาศว่าพระเจ้าจะทรงทำให้นี
นะเวห์สิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงในไม่ช้า วันนั้นกำลังจะมาเมื่อพวกเขาจะถูกทำลาย นอกจากนี้ นินะ
เวห์จะไม่ลุกขึ้นต่อสู้ยูดาห์อีกเลย พวกเขาจะไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นอีกเลย

10 แม้ว่าเขาทั้งหลายเหมือนหนามไถ้ให้ที่เกี่ยวกันยุ่ง และเมตามขนาดที่เขาตี้ม เขาจะ ถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนตอข้าวที่แห้งผาก แม้ว่านิมะเวห์เป็นเหมือนหนามที่ถูกฟันเข้าด้วยกันใน พละกำลังทางทหารของพวกเขา กระนั้นในความเมามายของพวกเขา พวกเขาก็จะถูกเผาผลาญ สิ้นเหมือนตอข้าวที่แห้งผาก หนึ่งในความบาปต่างๆของนิมะเวห์คือ ความเมามายของพวกเขา และในโมงยามแห่งความเมามายเช่นนั้น นิมะเวห์ก็จะถูกทำลายเหมือนไฟป่าที่เผาผลาญตอข้าว แห้งและหนาม

นสม 1:11-12 เคยมีผู้หนึ่งมาจากพวกเจ้าที่คิดอุบายชั่วร้ายต่อพระเยโฮวาห์และ แนะนำความชั่ว ผู้หนึ่งที่จะออกมาจากนิมะเวห์ซึ่งคิดอุบายชั่วร้ายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจเป็น เซนนาเคอริบ (หรืออาจเป็นรับซาเคห์แม่ทัพของเขา) คำที่แปลว่า ความชั่ว (เบลียอัล) คือ เบลิ อัล ซึ่งมีความหมายด้วยว่า ‘คนไร้ค่า’

12 พระเยโฮวาห์ตรัสตั้งนี้ว่า "แม้พวกนั้นจะอยู่อย่างสงบและมีจำนวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาดและสิ้นไปเมื่อเขาผ่านไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกข้อใจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข้อใจอีกต่อไป คราวนี้ผู้พูดคือ พระเยโฮวาห์เอง พวกนั้น ที่ว่านี้อาจหมายถึงกองทัพอัสซีเรียขณะที่พวกเขาขึ้นอยู่ใกล้เยรูซาเล็ม พระเจ้าจึงตรัสบอกล่วงหน้าผ่านทางนาฮูมว่ากองทัพอัสซีเรียจะถูก ทำลายเหมือนต้นไม้ที่ถูกฟันลง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกองทัพอัสซีเรียผ่านเข้ามา (ในยูดาห์) นี่อาจ เป็นคำเตือนเกี่ยวกับความพินาศของกองทัพอัสซีเรียนอกกรุงเยรูซาเล็มตามที่มิบรรายไว้ ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 19:35 หากเป็นเช่นนั้นจริง ช่วงเวลาที่หนังสือนาฮูมถูกเขียนขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าก่อนปี 710 ก่อน ค.ศ. และในช่วงรัชสมัยของเฮเซคียาห์ จากนั้นพระเจ้าทรงหันความสนใจของพระองค์ ไปยังยูดาห์ แม้พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเขาทุกข้อใจในการติสอนเพื่อแก้ไขโดยอัสซีเรีย พระองค์ก็ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไป (นั่นคือ พระเจ้าจะไม่ทรงติสอนยูดาห์ โดยอัสซีเรียอีก)

นสม 1:13-14 บัดนี้เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเครื่องจำจอง ของเจ้าให้สลายไป" พระเจ้าทรงปฏิญาณว่าจะหักแอกแห่งความเป็นทาสของอัสซีเรียไปจากยู

ดาห์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะมีเครื่องจองจำที่อัสซีเรียใช้ผูกมัดยูดาห์ อย่างหลังอาจหมายถึง
บรรณาการที่เซนาเคอริบเรียกเอาจากเฮเซคียาห์ (2 พงศ์กษัตริย์ 18:14)

14 พระเยโฮวาห์ตรัสบัญชาด้วยเรื่องเจ้าว่า "เขาจะไม่หว่านชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีก
ต่อไป เราจะจัดรูปเคารพที่สลักและรูปเคารพที่หล่อออกเสียจากนิเวศแห่งพระของเจ้า เราจะ
ขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชั่วนัก" พระเจ้าจึงทรงออกพระราชกฤษฎีกาหนึ่งว่าชื่อของเซนาเค
อริบและราชวงศ์ของเขาจะถูกตัดออกเสีย รูปเคารพของพระต่างด้าวและการนับถือรูปเคารพ
ของนินะเวห์และอัสซีเรียจะถูกทำลาย เหมือนกับที่อัสซีเรียได้ทำลายบรรดาพระต่างด้าวของ
ประชาชาติอื่นๆ (2 พงศ์กษัตริย์ 19:18) รูปเคารพพระต่างด้าวของพวกเขาที่จะถูกทำลายเช่นกัน
เมื่อบาบิโลน (และมีเดีย) ยกมากวาดล้างพวกเขา วลีสุดท้าย "เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้า
ชั่วนัก" อาจอ่านได้ว่า 'เราจะทำหลุมศพของเจ้าที่นั่น' เซนาเคอริบจะพินาศและถูกฝังไว้ใน
วิหารพระต่างด้าวของตน (นิสโรซ) เซนาเคอริบกษัตริย์แห่งนินะเวห์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียชั
วนัก – ตรงตัวคือ 'ถูกแข่งสาป'

นสม 1:15 **ดูเถิด** แท้ของผู้นำข่าวดีมาที่บงกษา ผู้โฆษณาสันติภาพ โอ ยู
ดาห์เอ๋ย จงรักษาประเพณีการเลี้ยงตามกำหนดของเจ้าไว้ จงทำตามคำปฏิญาณของเจ้าเถิด
เพราะว่าคนชั่วจะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัดเสียสิ้นแล้ว ครั้งแรกของข้อนี้ค่อนข้างคล้ายกับอิส
ยาห์ 52:7 และอาจหมายถึงสิ่งเดียวกัน ข่าวดีก็คือข่าวที่ว่าเยรูซาเล็มได้รับการช่วยให้พ้นแล้ว คน
อัสซีเรียได้ถูกทำลายแล้ว (2 พงศ์กษัตริย์ 19:35) และบัดนี้สันติภาพก็เข้ามาใกล้แล้ว ความหมาย
นี้กลายเป็นคำสุภาษิตหนึ่งที่มีหมายถึงข่าวดีและถูกอัครสาวกเปาโลอ้างอิงถึงในโรม 10:15 ซึ่งใน
ข้อนี้หมายถึงข่าวดีเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ดังนั้นพระเจ้าตรัสผ่านผู้พยากรณ์ท่านนี้
โดยส่งยูดาห์ให้รักษาเทศกาลเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและรักษาคำปฏิญาณต่างๆของนางต่อพระ
พักตร์พระเจ้า คนอัสซีเรียที่ชั่วร้ายจะไม่เหยียบเข้ามาในแผ่นดินของพวกเขาอีกต่อไป เซนาเค
อริบกษัตริย์แห่งนินะเวห์กำลังจะถูกตัดออกเสียอย่างสิ้นเชิงแล้ว พระเจ้าจะทรงไว้ชีวิตเฮเซคียาห์
ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้ว

ภาพรวมของนาฮูม 2: หัวข้อหลักเรื่องการศึกษาที่มีต่อนิเนเวห์ดำเนินต่อไปในข้อ 1-10 สาเหตุก็คือ ความบาปของพวกเขาที่กระทำต่อพระเจ้าในข้อ 11-13

นฮม 2:1-2 ผู้ที่ฟาโรห์ให้هلكเป็นจีนๆได้ขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้ว จงเข้าประจำป้อม จงเฝ้าทางไว้ จงคาดเอวไว้ จงรวมกำลังไว้ให้หมด ความพินาศของนิเนเวห์ถูกกล่าวไว้ล่วงหน้า ผู้ที่ว่านี้อาจเป็นนาโบ โพลัสซาร์คนบาบิโลนผู้ซึ่งพร้อมกับซยาราเชส (หรือ อาหสุเอรัส) คนมีเดียได้ผนึกกำลังกันมาต่อสู้นิเนเวห์และทำลายมันเสีย ด้วยคำพูดเสียดสี พระเจ้าจึงออกคำสั่งแบบเยาะเย้ยแก่คนนิเนเวห์ให้เข้าประจำป้อมของตน เฝ้าระวังทางต่างๆที่ศัตรูของพวกเขา อาจเข้ามาโจมตีได้ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำศึก

2 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ความโอา้ตระการของยาโคบกลับสู่สภาพเดิม อย่างกับความโอา้ตระการของอิสราเอล เพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป และได้ทำลายกิ่งก้านของเขาให้พินาศ พระเจ้าได้ทรงเตือนประชาชนของพระองค์อย่างเพียงพอแล้ว ผู้รุกรานชาวอัสซีเรียได้เอาความมั่งคั่งไปจากพวกยิวและได้ปล้นกิ่งเถาองุ่นของพวกเขาเสีย บัดนี้ถึงตาพวกเขาที่จะถูกพิพากษาบ้างแล้ว

นฮม 2:3-5 โล่ของทหารหาญนั้นสีแดง และทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้ม ในวันเตรียมพร้อมรบก็จะแวบวาบดังคบเพลิง และไม่สนสามใบก็จะสิ้นสถานะอย่างรุนแรง บรรดาโล่ของคนมีเดียและคนบาบิโลนจะเป็นสีแดงด้วยเลือดของผู้ถูกเข่นฆ่าในนิเนเวห์ บรรดานายทหารของกองทัพที่มารุกรานจะสวมเครื่องแบบสีแดงเข้ม เห็นได้ชัดว่ารบของพวกเขาจะติดคบเพลิงขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะเผาเมืองนิเนเวห์ ความใหญ่โตของกองทัพต่างๆที่ยกมาโจมตีนิเนเวห์จะมากเสียจนบรรดาต้นสนสามใบที่อยู่รอบๆจะสั่นไหวเพราะแรงสะเทือนอันเกิดจากการย่ำเท้าและบรรดารถรบที่เบียดชนกัน

4 รถรบห่อไปตามถนน มักริบไปริบมาที่ลานเมือง ส่องแสงราวกับคบเพลิง และพุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบ บรรดารถรบของกองทัพของซยาราเชสและนาโบ โพลัสซาร์จะวิ่งห่อไปตาม

ถนนสายต่างๆของนินะเวห์โดยเบียดชนกันขณะที่พวกมันวิ่งไปตามถนนเส้นคู่ขนาน เหล่าผู้
รุกรานจะยกมาทั่วนครนั้นเหมือนฟ้าแลบและทำให้ไฟลามออกไปจากคบเพลิงที่ถูกจุดของพวกเขา
เขา

5 นายทหารถูกเรียกตัว เขาก็สะดุ้งเมื่อเขาเดินไป เขาจะรีบตรงไปที่กำแพงเมือง มีเพิง
กันอาวุธตั้งขึ้น ผู้ที่เรียกตัวนายทหารอาจเป็นผู้นำใหญ่ของกองทัพต่างๆที่ยกมาโจมตี (อาจเป็นช
ยาราเชสหรือนาโบ โพลัซซาร์) ความหมายก็คือว่าเขาจะคอยดูบรรดานายทหารของเขา ขณะที่
พวกเขารีบเร่งไปเพื่อเข้าสู้โจมตีครั้งสุดท้ายบนกำแพงนครนินะเวห์ เหล่าทหารของพวกเขาจะ
สะดุ้งกันเองเพราะการรีบรุกขึ้นหน้าของพวกเขา เพิงกันอาวุธของพวกเขาจะถูกเตรียมไว้พร้อม
และเข้าประจำที่ – อาจเป็นเครื่องป้องกันบนยอดเครื่องล้อมของพวกเขา

นสม 2:6-8 **ประตูที่แม่น้ำจะเปิด แล้วที่พระราชวังก็จะมลายไป** นครนินะเวห์
ถูกสร้างตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำไทกริส เห็นได้ชัดว่าคนมีเดยและคนบาบิโลนคิดหาวิธีที่จะ
ทำให้แม่น้ำนั้นไหลท่วมเข้าไปในนครนั้นได้ ด้วยเหตุนี้เอง พระราชวังจึงถูกน้ำท่วมและถูก
ทำลาย ดู นาฮูม 1:8

7 ฮัสซาปจะถูกนำไปเป็นเชลย นางจะถูกนำขึ้นไป บรรดาสาวใช้จะนำหน้านางไปด้วย
เสียงนกเขา ตีอกชกใจของตน ฮัสซาปอาจเป็นชื่อหรืออย่างน้อยเป็นตำแหน่งของพระราชินีแห่ง
นินะเวห์ นางและบรรดาสาวใช้ของนางจะถูกจับเป็นเชลยและถูกพาเดินออกไปจากพระราชวัง
บรรดาสาวใช้ของพระราชินีจะร้องไห้เหมือนนกเขาที่คร่ำครวญและพวกเธอจะตีอกของ
ตนด้วยความทุกข์ใจเหมือนคนเล่นรำมะนา

8 แต่ตั้งแต่เดิมมาแล้วนินะเวห์ก็เหมือนสระน้ำ แม้กระนั้นพวกเขาจะหนีออกมา เขาทั้ง
หลายจะร้องว่า "หยุด หยุด" แต่ก็ไม่มีใครหันกลับ นินะเวห์เป็นนครโบราณ โดยอยู่มาตั้งแต่
สมัยปฐมกาล 10:10-11 ตั้งอยู่ตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำไทกริส เห็นได้ชัดว่านครนี้เคยเป็นสระน้ำ
หรือบึง เมื่อบาบิโลนยกมาโจมตีนครนี้ สภาพสมัยโบราณนั้นจะกลับมาอีกครั้ง ถึงกระนั้นชาว
นครนินะเวห์จำนวนมากจะหนีออกมา ขณะเดียวกันคนอื่นๆในนินะเวห์ก็จะร้องบอกเพื่อนร่วม

ชาติของตนที่หนีไปให้ยื่นหยัดและต่อสู้ แต่จะไม่มีใครหันหรือเหลียวกลับมามองดูความพินาศ
ของนครของตนเลย

นสม 2:9-10 **ปล้นเอาเงินซี ปล้นเอาทองคำ มีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู้สิ้นสุด**
มีของมีค่าทุกอย่างเป็นทรัพย์มั่งคั่ง บรรดาผู้พิชิตที่มารุกรานก็จะถูกโยนให้ปล้นสะดมนครนั้น โดย
เอาทรัพย์สมบัติใดก็ตามที่ค้นหาได้ไป

เมื่อบรรดาผู้มีชัยปล้นทรัพย์เรียบร้อยแล้ว นครนี้ระเวห์ก็ **10** เริศร้าง ความเริศร้าง และ
ความพินาศ จิตใจก็ละลายไปและหัวเข่าก็สั่น บันเเวกก็ปวดร้าวไปหมด ไบหน้าทุกคนซิดเซียว
เมื่อคนมีเดยและคนบาบิโลนปล้นทรัพย์นี้ระเวห์เสร็จแล้ว ก็แทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย นครนี้
ได้ถูกทำลายและถูกปล้นทรัพย์ไปจนสิ้นแล้ว คนอัสซีเรียเหล่านั้นที่รอดชีวิตก็หมดอาลัยตาย
อยาก หวาดกลัวและเจ็บปวด วันคืนอันมืดมิดได้มาถึงแล้วเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาประชาชาติที่
ชั่วร้ายของพวกเขาและนี้ระเวห์นครหลวงที่ชั่วร้ายของมัน

นสม 2:11-12 **ที่อาศัยของสิงโตอยู่ที่ไหน คือที่เลี้ยงอาหารของสิงโตหนุ่ม ที่ที่**
สิงโตคือสิงโตแก่เคยเดินเข้าไป ที่ที่ลูกของมันเคยอยู่ไม่มีผู้ใดทำให้มันกลัวได้ สัญลักษณ์หนึ่ง
ของอำนาจของนี้ระเวห์ก็คือ สิงโตที่ละโมบ และบัดนี้พระเจ้าทรงถามว่าบรรดาสิงโตที่ชั่วร้าย
แห่งนี้ระเวห์อยู่ที่ไหนกัน คนอัสซีเรียที่ไร้ความกลัวอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ คำตอบนั้นชัดเจนอยู่
แล้ว พวกเขาได้ถูกกำจัดทิ้งเสียหมดแล้ว

12 สิงโตนั้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอเหยื่อมาให้เหล่าเมียของมัน
มันสะสมเหยื่อเต็มถ้ำและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรัง ในอดีตเหล่ากษัตริย์อัสซีเรียผู้โหดร้ายได้
ท่องไปทั่วตะวันออกกลางโดยปล้นและฆ่าเพื่อทำให้รังของตน (นั่นคือ นี้ระเวห์) เต็มไปด้วย
ของริบ แต่บัดนี้วันนั้นก็จบลงแล้ว สิงโตแห่งนี้ระเวห์ไม่เพียงถูกถอดเขี้ยวเล็บเท่านั้น แต่ถูก
ทำลายเสียแล้ว

นสม 2:13 **พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เราจะเผาทรบ**
ของเจ้าให้เป็นควัน และดาบจะสังหารสิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะตัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลก และ

จะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีก พระเจ้าจึงทรงประกาศว่าพระองค์ทรงต่อสู้กับนินะเวห์ และจักรวรรดิอัสซีเรีย แสนยานุภาพทั้งสิ้นของพวกเขาจะถูกทำลาย อิทธิพลของพวกเขาในทางดีและทางร้ายจะมลายหายไปจากพื้นพิภพในไม่ช้า และแน่ทีเดียวตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ นินะเวห์และจักรวรรดิอัสซีเรียได้เลือนหายไปแล้วและจะไม่หวนกลับมาอีกเลย

ภาพรวมของนาฮูม 3: ในบทสุดท้ายนี้ นาฮูมสาธยายความบาปต่างๆและการพิพากษาที่จะเกิดกับนินะเวห์ในข้อ 1-7 ความพินาศเสื่อมสูญของมันถูกพรรณนาไว้ในข้อ 8-19

นฮม 3:1 **วิบัติแก่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยโลหิต** เติมด้วยการมูสาและการโจรกรรม **เหยื่อจะไม่หมดไปเลย** พระเจ้าทรงประกาศผ่านผู้พยากรณ์ท่านนี้ว่าวิบัติจะมีแก่นินะเวห์ นครนี้เต็มไปด้วยความคดโกงไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือการปล้นอย่างซึ่งๆหน้า คนเหล่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อไม่รู้จักจบสิ้น

นฮม 3:2-3 **เสียงขวับของแ่ และเสียงกระหึ่มของล้อ ม้าควบ และรถรบหื้อไป** คราวนี้ภาพเหตุการณ์เปลี่ยนไปยังการศึกครั้งสำคัญเมื่อคนมีเดียและคนบาบิโลนยกทัพมาโจมตีนินะเวห์ ความโกลาหลและความอลหม่านของรถรบในที่แคบๆถูกพรรณนาถึงพร้อมกับเสียงแ่ เสียงกระหึ่มของล้อรถรบ เสียงม้าควบและรถรบที่หื้อไปและเบียดชนกันไปตามถนนสายต่างๆ

3 **พลม้าเข้าประจัญบานดาบแววาวและหอกวาววับ** คนถูกฆ่าเป็นกำยกอง **ซากศพกองพะเนิน** ร่างคนตายไม่รู้จักจบสิ้น **เขาจะสะดุดร่างนั้น** เหล่าทหารม้าก็ควบม้าไปทั่วนครนั้น พร้อมกับดาบที่ถูกชักออกและหอกวาววับและฆ่าใครก็ตามที่พวกเขาพบเห็น ในเวลาไม่นาน นครนั้นก็เต็มไปด้วยศพชาวนครนินะเวห์ที่กองเป็นพะเนินจนถึงขนาดที่ว่าเหล่าผู้รุกรานและม้าของพวกเขาสะดุดกองศพเหล่านั้น

นสรม 3:4

ทั้งนี้เพราะการแพศยาอย่างมากนับไม่ถ้วนของหญิงแพศยานั้นผู้

มีเสน่ห์ และเป็นจอมวิทยาคน นางได้ขายประชาชาติเสียด้วยการแพศยาของนาง และขาย บรรดาครอบครัวร่วมนุษย์ด้วยวิทยาคนของนาง พระเจ้าทรงประกาศสาเหตุที่พระองค์ทรงมี พระพิโรธต่อนีนะเวห์ นครนี้ จักรวรรดิของมันและอิทธิพลของมันถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับ หญิงโสเภณีรูปงามคนหนึ่งที่ยั่ววนและล่อลวงโดยใช้ความประเจิดประเจ้อและเสน่ห์ของนาง เห็นได้ชัดว่านีนะเวห์เป็นกองบัญชาการสำหรับศาสตร์ลึกลับและเผยแพร่มันแก่ชนชาติอื่นๆด้วย วลีที่กล่าวถึง ‘การขาย’ เห็นได้ชัดว่าหมายถึงการตกเป็นทาสและการค้าทาส กล่าวโดยสรุปนีนะเวห์คือ นครรัฐหนึ่งที่ชั่วร้าย เลวทราม ไร้ศีลธรรมและไร้ความปราณี พระเจ้าทรงเหลืออดเต็ม ทนกับมัน

นสรม 3:5-7

พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้อันเจ้า และจะยก

กระโปรังของเจ้าคลุมหน้าเจ้า เราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้า และให้ ราชอาณาจักรทั้งหลายมองดูความอับอายของเจ้า โดยใช้ภาพของหญิงแพศยาคนหนึ่งต่อไป พระเจ้าตรัสล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงทำให้นีนะเวห์อับอายเหลือจะกล่าว โดยทรงถลก กระโปรังของนางสูงขึ้นจนถึงหน้าของนางและเปิดเผยอุปนิสัยที่ไร้ศีลธรรมของนาง ความหมาย ที่สำคัญกว่าก็คือ การทำให้นีนะเวห์อับอายและอับยศอดสู เหมือนหญิงโสเภณีที่พยายามทำตัวดู เหมือนเป็นสาวไร้เดียงสาและเรียบร้อยน่ารัก พระเจ้ากำลังจะทรงเปิดเผยนีนะเวห์ว่าจริงๆแล้ว นางคืออะไร – นครที่ชั่วร้ายและไร้ศีลธรรม

6 เราจะโยนของโสโครกที่น่าสะอิดสะเอียนใส่เจ้า และกระทำให้นางน่าขยะแขยง และจะ ปลอ่ยให้เจ้าถูกประจาน ในสมัยโบราณ พวกหญิงโสเภณีจะถูกจับแก้ผ้าล่อนจ้อน (ดังที่ หมายถึงไว้ข้างบน) จากนั้นอะไรก็ตามที่โสโครกเช่น มูลสัตว์และดินจะถูกขว้างใส่นางเพื่อ ทำให้นางน่าขยะแขยง นางจึงถูกประจานให้อับอายเพื่อเป็นคำเตือนแก่คนอื่นๆ เช่นนั้นแหละ พระเจ้ากำลังจะทรงทำให้นีนะเวห์ต่ำทรามและอับยศอดสู นีนะเวห์จะไม่เพียงถูกทำลายในด้าน ทหารเท่านั้น แต่นางจะถูกทำให้อับยศอดสูจนล่อลวงประชาชาติอื่นๆไม่ได้อีกเลย

7 ต่อมาทุกคนที่แลเห็นเจ้าจะหนีไปจากเจ้าและกล่าวว่า "นี่นะเวห์เป็นเมืองร้างเสียแล้ว ใครเล่าจะสงสารเธอ" จะไปหาใครที่โหนมาเล่าโลมเธอได้เล่า ประชาชาติอื่นๆและชนชาติอื่นๆจะมาดูนี่นะเวห์ด้วยความรังเกียจและไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับนางเลย การพิพากษาของพระเจ้าที่ประสงค์ไว้สำหรับนครที่ชั่วร้ายนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ

นสม 3:8-10 เจ้าวิเศษกว่าเมืองโนซึ่งมีพลเมืองมาก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำหรือ ซึ่งมีน้ำรอบนคร มีทะเลเป็นที่กำบัง มีทะเลเป็นกำแพงเมือง พระเจ้าทรงถามว่านี่นะเวห์มีอะไรดีกว่าเมืองโนของอัมโมน (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อธีเบต) ซึ่งตั้งอยู่บนคลองเส้นหนึ่งของแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว พวกเขาไม่ได้ดีกว่าเลย การเสียดสีตรงนี้ก็ถือว่าอัสซีเรียได้ทำลายเมืองโนไปก่อนหน้านั้นไม่นาน บัดนี้นะเวห์ที่กำลังจะได้ล้มรตยาพิษที่ตนได้ปรุงบ้าง

9 เอธิโอเปียเป็นกำลังของเมืองนี้ทั้งอียิปต์ และก็ไม่จำกัดเสียด้วย พุดและลิบนิเป็นผู้ช่วยเมืองนั้น ในสงครามระหว่างอัสซีเรียกับเมืองโน เอธิโอเปียและอียิปต์ (ตอนล่าง) ได้เป็นพันธมิตรกับเมืองโนของอัมโมนและกำลังทางทหารของพวกเขาก็ดูเหมือนมีมากมายไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ เมืองโนของอัมโมนยังมีพุด (ลิเบีย) และลูบิม (คนอัฟริกันเหนืออีกพวก) เป็นพันธมิตรด้วย กระนั้นพวกเขาต่างก็ล้มลงต่อหน้าการรุกรานของอัสซีเรีย

10 ถึงกระนั้นเมืองนั้นก็ยังถูกกวาดไป เขตตกไปเป็นชเลย ลูกเด็กเล็กแดงของเธอก็ถูกเหยียงลงแหลกเป็นชิ้นๆที่ห้วนหนทุกสาย เขาจับสลากแบ่งผู้มียศของเมืองนั้น และคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นของเมืองนั้นก็ถูกล่ามโซ่ แม้เมืองโนแห่งอัมโมนจะมีแสนยานุภาพทางทหารและพันธมิตรมากเท่าใด มันก็ถูกพิชิตและถูกทำลายโดยอัสซีเรีย บัดนี้ชะตากรรมเดียวกันก็รอคอยนี่นะเวห์นครหลวงแห่งอัสซีเรีย

นสม 3:11-12 เจ้าจะมีนเมาไปด้วย เจ้าจะถูกซ่อนไว้ เจ้าจะแสวงหากำลังเพราะเหตุศัตรู นี่นะเวห์กำลังจะดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซากปรักหักพังของนี่นะเวห์

จะถูกปิดซ่อนไว้ในทรายของตะวันออกกลางแม้พวกเขาได้แสวงหาความช่วยเหลือจากพันธมิตร
อื่นๆที่น่าจะช่วยให้ก็ตาม

12 ป้อมปราการทั้งสิ้นของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่มีผลมะเดื่อสุกรุ่นแรก ถ้าถูก
เขย่า ก็จะร่วงลงไปปากของผู้กิน ภาพเปรียบของต้นมะเดื่อที่มีผลสุกรุ่นแรกถูกนำเสนอ เมื่อ
ต้นมะเดื่อเช่นนั้นถูกเขย่า ผลมะเดื่อก็จะร่วงจากต้น เช่นนั้นแหละนิมะเวห์จะตกอยู่ในมือของ
เหล่าศัตรูของพวกเขา

นสม 3:13-15 **คูเถิด** คนของเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางเจ้าก็เหมือนผู้หญิง ประตุมือง
แห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แก่ศัตรูของเจ้า ไฟไฟไหม้ดาลประตูของเจ้าหมดแล้ว ทุกคนที่
จะหลงเหลืออยู่ในนิมะเวห์จะเป็นพวกผู้หญิง นีบอกเป็นนัยว่าประชากรที่เป็นผู้ชายจะถูกฆ่าตาย
หมด ทางผ่านต่างๆในภูเขาและจุดตั้งรับอื่นๆตรงทางเข้าหลายแห่งของนิมะเวห์จะถูกทิ้งร้าง อัน
ทำให้นครนี้ถูกโจมตีได้โดยง่าย ดาลประตูทั้งหลายของนครนี้อยู่ข้างใน ที่ว่าพวกมันจะถูกไฟเผา
ก็บอกเป็นนัยว่าพวกศัตรูอยู่ภายในนครนั้นโดยเผาสั่งใดก็ตามที่จะถูกใช้เป็นตัวขัดขวางได้

14 เจ้าจงชักน้ำขึ้นไว้สำหรับการถูกล้อมนั้น จงเสริมป้อมปราการของเจ้า จงลงไปบนบ่อ
ดินเหนียว ย่ำปูนสอให้เข้ากันดี และเสริมให้เตาเผาอิฐแข็งแกร่งขึ้น ด้วยคำพูดเสียดสีประชด
ประชัน ผู้พยากรณ์ท่านนีุนิมะเวห์ให้ตุนน้ำไว้และเสริมป้อมปราการของพวกเขาสำหรับการ
โจมตีที่จะมานั้น การย่ำปูนสอและเสริมให้เตาเผาอิฐแข็งแกร่งขึ้นหมายถึงการทำอิฐเพื่อเสริม
ป้อมปราการของนครนั้นมากขึ้นอีก แต่ทั้งหมดนี้ก็จะสูญเปล่า

15 ไฟก็จะคลอกเจ้าที่นั่น ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอย่างตักแตนวัยกระโดด จง
เพิ่มพวกเจ้าให้มากอย่างตักแตนวัยกระโดด จงเพิ่มให้มากเหมือนตักแตนวัยบิน ไฟแห่งสงคราม
และการพิพากษาจะเผาผลาญนิมะเวห์ เหมือนภัยพิบัติของตักแตน (นั่นคือ ตักแตนวัยกระโดด
เป็นรูปตัวอ่อนของตักแตนวัยบิน) แผ่นดินนั้นจะถูกปกคลุมจนเห็นเดียน แม้นิมะเวห์จะทวี
จำนวนนับไม่ถ้วนเหมือนฝูงตักแตนวัยบิน พวกเขาก็จะล้มเหลว

นสย 3:16-17

เจ้าเพิ่มพวกพ่อค้าให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ตักแต่นัย

กระโดดนั้นลอกคราบแล้วก็บินไปเสีย การพาณิชย์ได้เพิ่มทวีขึ้นจากนินะเวห์ โดยเฉพาะ
เนื่องจากมันตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำไทกริส กระนั้นการพิพากษาที่จะมานั้นจะทำให้การค้าของ
พวกเขาหมดสิ้นเหมือนตักแต่นัยกระโดด (ตัวอ่อนของตักแต่นัยบิน) กลืนกิน ลอกคราบเป็น
ตักแต่นัยบิน จากนั้นก็บินหนีไป

17 เจ้านายของเจ้าก็เหมือนตักแต่นัยบิน พวกสัตว์ของเจ้าก็เหมือนฝูงตักแต่นัยเกาะอยู่ที่
ร้วตันไม้ในวันอากาศเย็น พอดวงอาทิตย์ขึ้น มันก็บินไปหมด ไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ไหน เจ้า
นายที่ว่าคือ บรรดาเจ้านายแห่งนินะเวห์ เมื่อถูกโจมตีโดยมีเดียและคนบาบิโลน พวกชนชั้นสูง
แห่งนินะเวห์จะเป็นเหมือนตักแต่นัย (นั่นคือ ตักแต่นัยบิน) ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในร้วตันไม้ในอากาศ
เย็นตอนกลางคืน แต่บินหนีไปเมื่อเจอความร้อนของดวงอาทิตย์ นี่บอกเป็นนัยว่าพวกชนชั้นสูง
ของนินะเวห์และอัสซีเรียจะหายวับไปอย่างฉับพลัน

นสย 3:18-19

โอ กษัตริย์แห่งอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้ว

ขุนนางของเจ้าจะอาศัยในผนัง ชาติของเจ้าจะจัดกระจายอยู่บนภูเขา ไม่มีผู้ใดรวบรวมเอา
มาได้ พวกผู้นำ พวกเจ้านายและพวกขุนนางของอัสซีเรียจะหลับ 'ในพริบตาเดียว' ดังนั้นกษัตริย์
องค์สุดท้ายของอัสซีเรียจึงได้รับคำเตือน ในวันแห่งการพิพากษานั้น ประชากรนินะเวห์ซึ่งหนี
รอดมาได้จะถูกทำให้กระจัดกระจายไปบนเทือกเขาของแวนแคว้นนั้นและจะไม่ถูกรวบรวมอีก
เลย คนที่เหลืออยู่ของพวกเขาอาจเป็นพวกเคิร์ด (Kurds) ในปัจจุบัน

19 ผลพอกข์ของเจ้าไม่มีบรรเทา บาดแผลของเจ้าก็สาหัส ทุกคนผู้ได้ยินข่าวของเจ้า เขาก็
ก็ตบมือเยาะเจ้า มีใครเล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนื่องนิตยของเจ้า บาดแผลของนินะเวห์จะเป็น
แผลปางตาย นครที่ถูกทำลายนี้จะไม่ฟื้นตัวอีกเลย ทุกคนที่ได้ยินข่าว (นั่นคือ รายงาน) เรื่องการ
ล่มสลายของนินะเวห์จะชื่นชมยินดีและปรบมือด้วยความดีใจ ความชั่วร้ายของนินะเวห์ได้แพร่
กระจายไปทั่วแวนแคว้นนั้นและไม่มีใครรำไห้คร่ำครวญให้การล้มลงของนครที่ฉ้อฉลและ
วางโตนี้ การพิพากษาของพระเจ้าที่เกิดกับนินะเวห์จะสมบูรณ์และสิ้นสุด